



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

12 มีนาคม 2563



## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ผู้จัดการรายวัน, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, สยามรัฐ, มติชนออนไลน์, โลกวันนี้ออนไลน์, ไอเอ็นเอ็น, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ยามรัฐ, ข่าวสด, เว็บไซต์สนุก, เชียงใหม่นิวส์, สำนักข่าวอิศรา, TNN, thebangkokinsight, thaigov, จส.100, ช่อง 3, thaiPBS

-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และกล่าวว่า ที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกฟรีวีซ่า 3 ประเทศ คือ ฮองกง อิตาลี เกาหลี และวีซ่า Visa on Arrival 18 ประเทศ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมปิดศูนย์กักกันโรคที่ฐานทัพเรือสัตหีบ และยกเลิกสถานที่กักตัวในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสอบจาก สร. โดยก.คมนาคมจะจัดรถส่งกลับภูมิลำเนา และสร.จะแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน อาจเป็น ผู้ว่าฯ และฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สร. ติดตามตรวจสอบอย่างเข้มงวด และสามารถเอาผิดทางกฎหมายได้ทันที หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ผู้จัดการรายวัน, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, เว็บไซต์ข่าวสด, สวท., ไอเอ็นเอ็น, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, จส.100, สำนักข่าวไทย, ทวีทุกช่อง

-เสนอข่าว สร.แถลงพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 เพิ่ม 6 ราย ประกอบด้วย 1.ชายไทย อายุ 21 ปี เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ที่สนามบินสุวรรณภูมิ 2.ชายไทย อายุ 40 ปี เจ้าหน้าที่ตรวจค้นประจำสนามบินสุวรรณภูมิ 3.ชายไทย อายุ 25 ปี พนง.บริษัท เอกชน 4.หญิงไทย อายุ 27 ปี เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ 5.ชายไทย อายุ 40 ปี เดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่น 6.ชายชาว สิงคโปร์ อายุ 36 ปี เจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งในกทม. รวมผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 59 ราย ขณะนี้ยังอยู่ในการระบาดระยะที่ 2 คาดว่าการออกประกาศของกรมการปกครองอาจเป็นการเข้าใจผิด ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่มีรายงานการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่องแยกตัวเองอยู่ที่บ้าน และปฏิบัติตามคำแนะนำของสร.อย่างเคร่งครัดจนครบ 14 วัน

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชนออนไลน์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์กระปุก, ช่อง3

-เสนอข่าว รายการโหนกระแสวันที่ 11 มี.ค. สัมภาษณ์ รศ.พิเศษ นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีชายชาวสิงคโปร์ เจ้าของร้านอาหารที่ตีค็อกเทลซีซั่นส์ กลับจากสิงคโปร์วันที่ 2 ก.พ. ซึ่งครบกำหนดกักตัววันที่ 16 ก.พ. แต่มีอาการวันที่ 8 มี.ค. จึงมีความเป็นไปได้สูงมากที่อาจติดเชื้อในประเทศไทย ส่วนตีค็อกเทลซีซั่นส์ แนะนำให้ทำความสะอาด ไม่จำเป็นต้องปิด

ด้าน นพ. ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ไม่จำเป็นต้องปิดประเทศ เพราะสุดท้ายโรคนี้จะมีอยู่ต่อไป สิ่งที่ต้องทำคือพยายามคัดกรองคนไม่ให้คนเข้ามามากที่สุด และดูแลคนที่เข้ามาให้มากที่สุด

**สื่อที่นำเสนอ :** สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง5

-เสนอข่าว รมว.สร.หารือกับกลุ่มโรงเรียนแพทย์ ได้แก่ ศิริราชพยาบาล รามาธิบดี และจุฬาลงกรณ์ พร้อมทั้งเจ้ากรมแพทย์ทหารบก และสมาคมโรคติดต่อแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือโรงเรียนแพทย์ให้ช่วยสนับสนุนองค์ความรู้กับประชาชน ในการรับมือกับโรคโควิด-19 และสนับสนุนกำลังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหากมีการระบาดคล้ายอิตาลีหรือเกาหลีใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์

**สื่อที่นำเสนอ :** ไทยรัฐ, ไทยโพสต์

-เสนอข่าว รมว.สร. กล่าวว่า จากนี้จะมีการแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ประกอบด้วย ผู้ว่าฯ นายอำเภอ สสจ. หรือผู้ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม ตามมาตรา 5 ของ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสะดวกมากยิ่งขึ้น และมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมผู้ที่ต้องไปเฝ้าสังเกตอาการที่บ้าน

**สื่อที่นำเสนอ :** สำนักข่าวไทย, NBT

-เสนอข่าว รมช.สร. กล่าวว่า แรงงานผิดกฎหมายที่กลับจากเกาหลีใต้และหนีจากด่านกักโรค ได้มารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่หมดแล้ว 80 คน กระจายอยู่จังหวัดต่างๆ จะตรวจสอบย้อนกลับไปบุคคลที่ใกล้ชิดกับแรงงานกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่ 3 มี.ค. จนถึงปัจจุบัน เพื่อนำเข้าระบบทั้งหมด จากการตรวจคัดกรองทั้ง 180 คนที่สกัดหีบ รวมถึง 80 คนที่มารายงานตัว และ 200 คนที่บุรีรัมย์ ยังไม่พบอาการไข้

**สื่อที่นำเสนอ :** ไทยรัฐ, มติชน, ไอเอ็นเอ็น, ทวีช่อง 3,5,7, ThaiPBS

-เสนอข่าว ปลัด สร. ยืนยันว่า การใช้มาตรการกักตัวที่บ้าน จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำคนในครอบครัว ทั้งการใส่หน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ โดยจะให้ญาติพี่น้องช่วยกันดูแล และมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจเข้ามาดูแลสุขภาพตลอด 14 วัน รวมถึงติดตามจากแอปพลิเคชันที่ลงไว้ ระหว่างนี้ จะให้ความรู้ผู้ที่ดูแลคนที่ต้องกักตัว ซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตามจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ผู้จัดการรายวัน, สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอว่า อย. ระบุ ผู้ประกอบการที่จะนำเข้าหรือผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เพื่อป้องกันเชื้อโรค ต้องขออนุญาตต่อ อย. ก่อน และจะได้รับการอำนวยความสะดวกเป็นลำดับแรก โดยจัดระบบ fast track ในการจดทะเบียนสถานประกอบการกรณีนำเข้า หากยื่นเอกสารครบถ้วนจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 1 วัน ส่วนผู้ประกอบการที่ต้องการผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จะมีระบบ fast track ทั้งการตรวจเอกสารรวมถึงการตรวจสถานที่ผลิต เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยสำหรับการใช้งาน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐออนไลน์, กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทดสอบประสิทธิภาพหน้ากากผ้า 3 วิธี คือ ส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อศึกษาเส้นใยผ้าในการกั้นอนุภาค ทดสอบการเป็นขุยด้วยวิธีการซัก และทดสอบประสิทธิภาพการซึมผ่านของละอองน้ำ พบว่า ผ้าฝ้ายมีสลิ้นมีความเหมาะสมในการนำมาใช้ทำหน้ากากผ้ามากกว่าผ้าชนิดอื่น แนะนำให้ซัก ตากแห้งทุกวัน ไม่ใช่มีสัมผัสหน้ากากขณะสวมใส่ และป้องกันตนเอง โดยกินร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือบ่อย ๆ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เตรียมวิจัยสารแอนโดรกราโฟไลด์จากฟ้าทะลายโจรในหลอดทดลอง คาดเริ่มได้ 16 มี.ค.นี้ หากได้ผลค่อยวิจัยในผู้ป่วย ทั้งโควิด-19 และผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค แทนการทดลองในอาสาสมัคร</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> สำนักข่าวไทย</p> <p>-กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า สธ.ได้จัดสรรหน้ากากอนามัยให้แก่กรมฯ 140,000 ชิ้น/วัน แบ่งเป็น รพ.เอกชน 100,000 ชิ้น/วัน และคลินิก 40,000 ชิ้น/วัน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน, มติชนออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์กรุงเทพ, เว็บไซต์ไทยโพสต์, thaiPBS, Workpointnews, thestandard, PPTV, newtv1</p> <p>-เสนอข่าว อภ.ปรับสูตรเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 70% ตามประกาศใหม่ ถี้อตแรกออกสู่ตลาด 17 มี.ค.นี้ จัดส่งให้กับลูกค้าที่ส่งออนไลน์ เริ่มวันที่ 11 มี.ค.เป็นวันแรก มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทำให้ระบบเกิดความขัดข้อง และเมื่อระบบเปิดทำการอีกครั้ง มีคำสั่งซื้อเข้ามาเต็มจำนวนอย่างรวดเร็ว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศุภมิตร ชุณหสวัณ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ระบุ ประเทศไทยเริ่มต้นรับมือกับโควิด-19 มาตั้งแต่เดือนม.ค. โดยคัดกรองผู้เดินทางจากอู่ฮั่นและจากจีนทั้งหมดต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ขณะนี้อยู่ในระยะที่ 2 คือ เริ่มมีการติดเชื้อในประเทศในวงจำกัด แต่บางคนอาจจะติดเชื้อมาแต่การน้อย อยู่ในระยะฟักตัว ต้องเฝ้าระวังว่าจะมีระยะ 3 คือ มีการแพร่โรคขยายตัวออกไป จนถึงระดับที่ตามไม่ได้ว่ามาจากไหน จึงต้องเตรียมพร้อมเพื่อความไม่ประมาท</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> คมชัดลึก, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว รมว.พาณิชย์ และ รมช.สธ ได้พบและหารือกับ นายหยางซิน อุปทูตจีน เรื่องความช่วยเหลือและการซื้อจากจีน คือ 1.หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 2.หน้ากากแบบ N95 3.ชุด PPE 4.ชุดทดสอบอย่างง่าย (test kit) และ 5.วัสดุอุปกรณ์ ซึ่งอุปทูตจีน รับปากว่าจะรายงานกลับไปที่ปักกิ่งและให้ความช่วยเหลือเท่าที่ทำได้</p>	
<p><b>การแถลงของศูนย์ข้อมูล COVID-19</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สำนักข่าวอิศรา</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ข้อมูล COVID-19 แถลงว่า การปิดศูนย์กลางกักตัว ทำตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ให้เก็บตัวที่บ้านและมี ส่วนราชการเข้าไปดูแลใกล้ชิด รวมถึงให้ความรู้ประชาชนรอบๆ ว่าผู้มาเก็บตัวคือผู้เฝ้าระวัง ส่วนการคัดกรองตามด่านต่าง ๆ 68 แห่งทั่วประเทศ ปฏิบัติงานร่วมกับตม. กลุ่มเสี่ยง 4 ประเทศจะมีหลุมจอดโดยเฉพาะ</p> <p>-ขณะนี้ไม่มีการปิดติกออลซีชั่น มีเพียงส่วนของร้านอาหารที่ปิดทำความสะอาด เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้ใช้บริการ</p> <p>-ความคืบหน้าการบริจาคเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุน การแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว 2.5 ล้านบาท และจะทยอยโอนต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีประชาชน ภาคเอกชน ที่สนใจร่วมบริจาคสมทบ ขณะนี้มียอดเงิน 3,100,668.31 ล้านบาท</p> <p>-สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการจับกุมผู้ลักลอบจำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินราคา ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้ผู้ต้องหา 73 ราย ของกลาง 104,271 ชิ้น เป็นการจับกุมหน้าร้าน 61 ราย จับกุมการขายสินค้าทางออนไลน์ 9 ราย นอกจากนี้ยังมีจับกุมผู้โพสต์ส่งต่อข่าวปลอม 6 คดี ผู้ต้องหา 9 คน</p> <p>-ก.การคลัง มีมาตรการเยียวยาและบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจในระยะที่ 1 ส่วนแรก คือ การปรับโครงสร้างหนี้ทั้งผู้ประกอบการ และประชาชน ยึดระยะเวลาผ่อนชำระ ต่อมา คือ การลดภาระค่าไฟของประชาชน โดยก.พลังงานและก.มหาดไทย ออก มาตรการ 3 ด้าน ได้แก่ การคืนค่าประกันการใช้ไฟบางส่วน การลดค่าไฟในรอบปีเดือนเม.ย. -มิ.ย. และยึดระยะเวลาผ่อนชำระค่าไฟ รวมถึงลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตน เหลือ 4% ในช่วง 6 เดือนนี้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เตรียมเงิน 2 หมื่นล้านบาทเพื่อป้องกัน เยียวยา และสร้างแรงจูงใจ ในการแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่อยู่นอกเหนือจาก 14 มาตรการ เช่น การเยียวยาผู้ถูกเลิกจ้าง การจัดหาอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น</p> <p><b>การดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ:</b> ไทยรัฐ, ข่าวสด, คมชัดลึก, มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, สยามรัฐ, nationtv., เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, มติชนออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, บ้านเมืองออนไลน์, INN, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, ช่องone31</p> <p>-เสนอข่าว เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับเรือที่เข้ามาในน่านน้ำไทย กรณีเป็นเรือจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรค COVID-19 ต้องกักตัวและส่งไปบำบัดรักษาของคอนในเรือ รายชื่อ 10 เมืองท่าที่ผ่านมา ผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 7 วันล่าสุด ให้แก่เจ้าพนักงาน เป็นต้น</p> <p>-กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงมาตรการคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้าไทยตั้งแต่ต้นทาง 3 ขั้นตอน 1.ต้องขอวีซ่าจากสถานทูต โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ ส่วนที่เกี่ยวกับประกันภัย ระยะเวลาที่จะเดินทางกลับ ต้องเผื่อระยะเวลาอีกตัว 14 วันจากประเทศต้นทาง 2.การคัดกรองโดยระบบสายการบิน ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าปลอดเชื้อ จึงจะสามารถขึ้นเครื่องได้ และ 3.มาตรการคัดกรองในประเทศ โดยสธ.จะมีการกักตัว 14 วัน ซึ่งมาตรการที่ออกมาสอดคล้องกับหลักสากล และไม่ขัดต่อมาตรการองค์การอนามัยโลก เป็นการจำกัดการเดินทางแต่ไม่ใช่ปิดประเทศ</p> <p>-กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับ กสทช. ค่ายมือถือ พัฒนาแอปพลิเคชันสแกนโควิด-19 บังคับทุกคนที่เดินทางเข้าไทยกรอกข้อมูล พร้อมให้ภาครัฐติดตามตัวได้ทันที</p> <p>-กรม.มีมติเมื่อวันที่ 10 มี.ค. เห็นชอบสนับสนุนให้หน่วยงานราชการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ ช่วงเม.ย.-มิ.ย. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจ ด้าน นายภา ชื่นชมแนวคิดของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ที่ผลิตหน้ากากอนามัยกันน้ำ THAMMASK ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการวิจัย เพื่อเตรียมทดสอบความสามารถในการสะท้อนน้ำและความคงทนของเส้นใย คาดว่าจะแล้วเสร็จและผลิตล็อตแรก 1,000 ชิ้นในสิ้นเดือน มี.ค.</p> <p>-ช.กสิกรไทย ประกาศปิด 5 สาขาในสนามบินสุวรรณภูมิ และดอนเมือง หลังสธ.พบผู้ป่วย 2 รายที่ปฏิบัติงานในสนามบินสุวรรณภูมิ โดยให้พนักงานกักตัวเองในที่พัก 14 วัน</p> <p>-ช.กรุงไทย ประกาศหยุดการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่สาขา และปิดสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วประเทศ 53 แห่ง จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น</p> <p>-สถานีขนส่งผู้โดยสารนครราชสีมา จัดกิจกรรมบีกคลื่นนิ่ง ล้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สถานีขนส่ง พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ม้านั่ง ราวบันไดและจุดสัมผัสบ่อย รวมทั้งภายในรถโดยสารสาธารณะ</p> <p>-สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ร่วมใจกันทำความสะอาด ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ ในห้อง ที่นั่ง ราวจับตามส่วนแสดงต่างๆ ที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม</p> <p>-สายการบินไทยสมายล์ ยกเลิกเที่ยวบินฮ่องกงชั่วคราว เริ่ม 13-28 มี.ค. 2563</p> <p>-ผวจ.พังงา รวมพลังสตรีจิตอาสาทำหน้ากากไว้ใช้เองและเป็นวิทยากรในชุมชน</p> <p>-ผบ.ทบ. ส่งชุดแพทย์-พยาบาล-เสนาธิการ-กำลังพล ช่วย สธ.คัดกรองผู้โดยสาร 9 สนามบิน เข้มชายแดน กำชับทุกค่ายดูแลกำลังพล-ครอบครัว จัดรพ.ทหารเพื่อสนับสนุนรพ.ในพื้นที่ หากโควิด-19 ขยายวงกว้าง</p> <p>-กองทัพขยายเวลาเกณฑ์ทหาร เพื่อลดความแออัดป้องกันไวรัสโควิด-19 พร้อมขอความร่วมมือญาติเดินทางมาที่หน่วยตรวจเลือก</p> <p>-สพฐ. เตรียมหารือหลังสงกรานต์ หากสถานการณ์โควิด-19 ยังรุนแรง อาจเลื่อนเปิดเทอมโรงเรียนขนาดใหญ่</p> <p>-ที่ประชุมมหาเถรสมาคม เน้นพระสงฆ์หลีกเลี่ยง-เลื่อนไปพื้นที่ระบาด</p> <p>-ก.วัฒนธรรม ส่งยกเลิกการจัดงานสงกรานต์ผ้าขาวม้า ที่สยามสแควร์ และขอให้หน่วยงานต่างๆ งดการจัดกิจกรรม มหรสพ งานรื่นเริง การแสดงดนตรี การเล่นน้ำ สาดน้ำ ตามสถานที่ต่างๆ โดยให้ปรับเป็นเทศกาลสงกรานต์แบบไทยๆ ที่ไม่รวมคนจำนวนมาก รวมถึงงดเชิญผู้สูงอายุจากที่ต่างๆ มารวมตัวกันเพื่อจัดพิธีรดน้ำดำหัวในพื้นที่สาธารณะ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยโพสต์, มติชนสุดสัปดาห์, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว.คมนาคม ประชุมเตรียมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 และเตรียมมาตรการรองรับ COVID-19 ในขนส่งสาธารณะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังคัดกรองผู้โดยสาร หากตรวจพบผู้โดยสารต้องสงสัยให้ปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานกรณีโรคติดต่อ</li> <li>2.ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยาน สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า ทำเรือโดยสารทุกแห่ง รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำขนส่งสาธารณะ ให้ใส่หน้ากากอนามัยและวัดไข้ทุกวัน</li> <li>3.ตั้งจุดบริการ อาทิ บริการให้คำปรึกษา หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เอกสารประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ภายในอาคารผู้โดยสาร</li> <li>4.เตรียมการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รพ. หน่วยกู้ภัย สถานีตำรวจ</li> <li>5.เพิ่มความถี่การทำความสะอาดท่าอากาศยาน สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า ทำเรือโดยสารทุกแห่ง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะจุดสัมผัสบ่อย</li> <li>6.อากาศยาน มีมาตรการฆ่าเชื้อโรค</li> </ol>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การทำความสะอาดภายในอากาศยาน การป้องกันและเฝ้าระวังสุขอนามัยของพนักงาน การรับขนส่งสินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ มาตรการด้านโภชนาการ 7.รถไฟ/รถไฟฟ้า เพิ่มความถี่การทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหลังปิดให้บริการ อพพันสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคในรถไฟ 8.รถโดยสาร/เรือโดยสาร บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแก่ผู้โดยสารก่อนขึ้นรถทุกครั้ง เฝ้าระวังผู้โดยสารที่พบว่ามิใช่หรือมีอาการสุ่มเสี่ยง 9.เรือโดยสาร ทำความสะอาดภายในตัวเรือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำทุกวัน</p>	
<p><b>ประเด็นที่มีผลกระทบ</b></p> <p><b>1.การกักตัวผู้กลับจากประเทศเสี่ยง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ, เว็บบสูก, เว็บไซต์คมชัดลึก, บ้านเมืองออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว แรงงานไทยที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้ โพสต์เฟซบุ๊กว่า เริ่มกักตัวเอง 14 วันที่บ้านพักใน จ.ชัยนาท แต่มีคนนำหนังสือราชการเกี่ยวกับการเดินทางเข้าออกประเทศหน่วยงานหนึ่งมาแชร์บนโลกออนไลน์ ซึ่งมีรายชื่อของผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ 6 คน อย่างละเอียด โดยใช้ข้อความลักษณะเตือนให้ระวังว่าอาจจะปะปนพาหะแพร่เชื้อโควิด-19 ทำให้ถูกเพื่อนบ้านและสังคมรังเกียจ จึงต้องการให้หน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบหาคนที่แอบเผยแพร่หนังสือดังกล่าวมาลงโทษ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์คมชัดลึก, ไทยรัฐออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ปี นามสมมุติ อายุ 25 ปี ชาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี เข้าพบ นายอุเทน หาแก้ว รอง นพ.สสจ.อุดรธานี เพื่อขอให้ตรวจสุขภาพเพื่อยืนยันว่าไม่ได้ป่วย หลังเดินทางไปท่องเที่ยวใต้หวันและญี่ปุ่นกลับมา แล้วถูกสังคมโซเชียลตำหนิเพื่อนบ้านหวาดระแวง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว รมว.มหาดไทย กล่าวถึงการปิดสถานที่กักกันตัว ว่า สธ.ชี้แจงว่าหากนำคนไปรวมไว้สถานที่หนึ่งจะติดกันได้เหมือนกรณีเรือโดมอนด์ ปริ้นซ์เซส แนวทางที่เหมาะสมที่สุด คือ ให้ไปกักกันตัวที่ภูมิลำเนา ซึ่งได้เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่ 10 มี.ค. โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายลงโทษหากเจ้าตัวไม่ทำตามมาตรการที่กำหนด และจะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสุขภาพตลอดเวลา หากมีปัญหาทางสุขภาพจะส่งไปรพ.ทันที และควบคุมคนที่บ้านให้อยู่ในวงจำกัด ไม่ให้เกิดการแพร่กระจาย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน, ไทยรัฐออนไลน์, บ้านเมืองออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กว่า ศูนย์เฝ้าระวังที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ขณะนี้ยังคงเปิดใช้และยังมีกลุ่มเฝ้าระวังอยู่ในศูนย์ฯ และต่อไปจะใช้สำหรับผู้ที่ปัญหาในระบบการคัดกรองและไม่สามารถไปกักกันเฝ้าระวังที่ภูมิลำเนาได้ หรือกรณีอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชนออนไลน์, เว็บไซต์สยามรัฐ, บ้านเมืองออนไลน์, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว จ.บุรีรัมย์ ปิดสถานที่กักตัวสังเกตอาการโควิด-19 ชั่วคราว บริเวณสนามกีฬาเอกชน หลังคัดแยกประชาชนและแรงงานที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงส่งกลับภูมิลำเนาครบทุกคนแล้ว โดย จ.บุรีรัมย์ มีต้องไปดูแลตัวเองที่บ้าน 14 คน ยืนยันไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้าน นายเนวิน ชิดชอบ ประกาศจะให้บุรีรัมย์เป็นโมเดลปลอดโรคโควิด 19 ส่งทุกหน่วยงานทุกพื้นที่ให้สแกนบุคคลกลุ่มเสี่ยงให้เข้มข้น</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ระบุ กลุ่มผีน้อยที่หลุดการคัดกรอง 80 คนมารายงานตัวครบแล้ว ระหว่างนี้หากมีการละเมิดเงื่อนไขจะแจ้งความดำเนินคดีทันที โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท ส่วนการกักตัวใน จ.บุรีรัมย์ เป็นการรับดูแล 200 คน อาจมีสุขภาพลูกเล็กแต่มาตรฐานการป้องกันทำได้ถูกวิธี สำหรับประชาชนที่มาจาก 4 ประเทศเสี่ยงทุกกรณีต้องถูกกักตัว ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจใช้วิธีพักโรงแรม แล้วควบคุมให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด</p> <p>-นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการแก้ปัญหาแรงงานจากประเทศเกาหลี ว่า รัฐมาเร่งแก้ไขกันที่ปลายเหตุ เพราะก่อนที่จะมีมาตรการกักกันมีผีน้อยส่วนหนึ่งเดินทางกลับภูมิลำเนาและบางส่วนไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ผีน้อยบางส่วนให้ข้อมูลว่า ในเที่ยวบินที่เดินทางกลับประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวเกาหลี และหน่วยงานภาคพื้นดินไม่มีการคัดกรองนักท่องเที่ยวเหล่านั้น</p> <p><b>2.รายงานผู้ติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บบสูก</p> <p>-เสนอข่าว รอง ผบ.ค.ม.2 ชี้แจงเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่ป่วย COVID-19 ว่า เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตำแหน่ง ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ มีเพียงอาการไข้ ไม่พบติดเชื้อที่ปอด เพราะส่งรักษาทัน นอกจากนี้ ได้ติดตามตรวจสอบผู้ร่วมพักอาศัย พบว่าพักอาศัยเพียงลำพัง ส่วนเพื่อนสนิทชาวใต้หวันตรวจแล้วไม่พบการติดเชื้อ ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางเดียวกันกับผู้ป่วย แพทย์ตรวจแล้วไม่การติดเชื้อเช่นกัน แต่ให้ทำกักตัวที่บ้าน 14 วัน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. กล่าวถึงกรณีผู้ป่วยชาวสิงคโปร์ เจ้าของร้านอาหารที่ตีร์ออลซีซั่น ที่มีข้อสงสัยว่าจะ</p>	



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทำให้เข้าสู่ระยะที่ 3 หรือไม่ ว่า ทีมสอบสวนพบมีประวัติสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยง คือเพื่อนที่อยู่ประเทศเดียวกัน ถ้าวางหาที่มาได้ ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิด 84 คน สธ.และ กทม.ได้ติดตามทั้งหมด ทุกคนอาการปกติ ผลเบื้องต้นเป็นลบ ยืนยันว่า ไวรัสอยู่ในอากาศในเมืองไทยได้ไม่ถึง 6 ชั่วโมง และตายง่ายมาก มาตรการปกติถือว่าเพียงพอแล้ว ประชาชนไม่ต้องกังวล หลังทำความสะอาดแล้ว ร้านสามารถเปิดได้ปกติภายใน 1-2 วัน</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์กรุงเทพ</p> <p>-สสจ.เชียงใหม่ ชี้แจงกรณีข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับหนังสือสั่งการของ จ.เชียงใหม่ ส่งถึงนายอำเภอทุกอำเภอ พร้อมรายละเอียดคำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และรายชื่อบุคคลเฝ้าระวัง 23 ราย ที่มีประวัติการเดินทางกลับมาจากพื้นที่ประเทศเสี่ยง ตรวจสอบแล้วพบว่า บุคคลทั้ง 23 ราย เดินทางเข้ามาในประเทศในช่วงเวลาก่อนที่จะมีประกาศเขตติดโรคติดต่ออันตราย และมีผู้ผ่านการเฝ้าระวังอาการครบกำหนด 14 วันแล้ว 8 ราย ได้ออกใบรับรองแพทย์ให้เพื่อยืนยันว่าทั้ง 8 ราย ผ่านการเฝ้าระวังอาการจนครบกำหนดแล้ว</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชนออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, nationweekend, เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว บ. ปูนซิเมนต์ไทยฯ ได้รับแจ้งจาก บ. มาบตาพุดโอเลฟินส์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SCG ที่อยู่ในนิคมอาร์ ไอ แอล จ.ระยอง ว่า มีพนักงานของ บ.คูรุกิจ 1 คนติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งพนักงานรายนี้ได้เข้ามาในห้องอบรมชั่วคราวของบริษัทเมื่อ 28 ก.พ. 2563 โดยผ่านการคัดกรองตามแนวทางของ สธ.ก่อนเข้าพื้นที่ ได้ติดตามตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่พบพนักงานของบริษัทหรือพนักงานคูรุกิจคนอื่นที่แสดงอาการเข้าข่ายติดเชื้อ COVID-19 แต่เพื่อความปลอดภัยได้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อและปิดพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมดังกล่าว รวมทั้งให้พนักงานและคูรุกิจที่เกี่ยวข้องในวันดังกล่าวหยุดสังเกตอาการ 14 วัน</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สสจ.ระยอง ยืนยันตรวจพบผู้ติดเชื้อ 1 คน อายุประมาณ 25 ปี ตำแหน่งวิศวกร บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เดินทางจากกทม.มาระยองเพื่อประชุมร่วมกับพนักงาน 40 คน ผู้ติดเชื้อถูกส่งเข้ารับการรักษาที่สถาบันบำราศนราดูรแล้ว</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์sanook, ผู้จัดการออนไลน์, nationtv.</p> <p>-เสนอข่าว บ. บางจากฯ ยืนยันไม่มีพนักงานติดเชื้อ COVID-19 หลังเจ้าหน้าที่บริษัทคู่ค้าที่ป่วยโควิด-19 เข้ามาพื้นที่โรงกลั่นบางจาก เมื่อ 2 มี.ค. แต่เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยง ได้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นที่ รวมทั้งปิดห้องอาหารโรงกลั่น 14 วัน และให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกักตัวเองเพื่อดูอาการ</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ข่าวสด, มติชนออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว รพ.กรุงเทพคริสเตียน พบผู้ป่วย โควิด-19 ซึ่งกลับจากสิงคโปร์ตั้งแต่ 2 ก.พ. มีอาการไข้และไอ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการครั้งแรกพบว่าเป็นบวก ได้ส่งผู้ป่วยไปสถาบันบำราศนราดูร ระหว่างรอยืนยันผลครั้งที่ 2</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน, เว็บไซต์เดลินิวส์, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, เว็บไซต์คมชัดลึก, สปริงนิวส์, INN, nationtv, ช่อง3, workpointnews, thaiPBS</p>	
<p>-เสนอข่าว สสจ.สุพรรณบุรี ยืนยันพบผู้ป่วยโควิด-19 แล้ว 1 ราย ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ป่วย ส่งรักษาที่กรุงเทพฯ จากการติดตามผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง 3 ราย เก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติการไม่พบติดเชื้อ อยู่ระหว่างติดตามอาการ 14 วัน</p>	
<p><b>3.คนไทยในอิตาลีขอกลับบ้าน</b></p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว สมาคมคนไทยในอิตาลี ประกอบด้วย กลุ่มรวมใจไทยเอมิเลีย-โรมัญญา สมาคมวัฒนธรรมไทย ตรีเวเนโต้ สมาคมคนไทย สวิสตีลอมบาร์เดีย สมาคมคนไทยในทอสคาน่า ประมาณ 3,500 คน มีทั้งชาวไทยที่มีถิ่นพำนักในอิตาลี และกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนกับสถานทูตประมาณ 7,000 คน ได้ทำหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม พร้อมทั้งออกแถลงการณ์เพื่อประสานไปยังรัฐบาลในการจัดเที่ยวบินกลับประเทศไทย เพราะรู้สึกไม่ปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด-19 ในอิตาลี พร้อมทั้งลงชื่อโซเชียลติดแฮชแท็ก“เราไม่ยอมโดนรังเกียจแบบฝืนน้อย” โดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมาก</p>	
<p><b>4.ความรับผิดชอบต่อสังคม</b></p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชนออนไลน์, เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว บอร์ด กสทช. รายหนึ่งเพิ่งจะเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงในยุโรป เมื่อ 8 มี.ค. แล้วเดินทางไปทำงานที่ กสทช. โดยไม่ยอมกักตัวเอง และปฏิเสธการวัดไข้ และยังเรียกประชุม 2 คณะทำงาน ทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความกังวลอย่างมาก ล่าสุดการประชุมบอร์ดกสทช.วันนี้ต้องเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนด</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ผู้จัดการรายวัน, มติชน</p> <p>-เสนอข่าว เปิดใจแรงงานผิดกฎหมาย เป็นหญิงชาวซิมบับเว ซึ่งกักตัวเองในบ้านด้วยความสมัครใจ เพื่อให้สังคมและครอบครัวสบายใจ-ปลอดภัย และขอให้สังคมเห็นใจด้วย</p>	
<p><b>5.ปัญหาหน้ากากอนามัย</b></p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน, คมชัดลึก, newtv., เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ข่าวสด, ไทยรัฐออนไลน์, INN.</p> <p>-เสนอข่าว รมว.พาณิชย์ แลกงดาเนินคดีกับผู้ขายหน้ากากอนามัยเกินราคา 3 ราย บนลาซาต้า</p>	



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ถึง 4.5 เมตร มากกว่าระยะปลอดภัยที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนะนำให้อยู่ห่างจากผู้ติดเชื้อ 1-2 เมตร แนะนำสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในรถโดยสาร</p> <p>-สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลก ยอดผู้ติดเชื้อรวม 119,389 คน เสียชีวิต 4,300 คน รักษาหาย 66,583 คน</p>	
<p><b>บทความ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยโพสต์ คอลัมน์เปลวสีเงิน คนปลายซอย</p> <p>-กล่าวถึงการปรับกระบวนการบริหารงานของรัฐบาล ว่า จากที่ตั้งรับมานานมีการทำงานเชิงรุก โดยนำอุทาหรณ์จากแรงงานผิดกฎหมายจากเกาหลีใต้ที่กลับประเทศ มาคาดการณ์การระบาดในยุโรปว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะมีคนไทยอพยพกลับเข้ามาในประเทศต่อเนื่อง โดยมหาตมา รัชตะกำลังทุกจังหวัดเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานเข้าช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ด้านก.ต่างประเทศ คุมด่านเข้า-ออกประเทศ เข้าสู่แผนปฏิบัติการใหม่ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ทำเนียบรัฐบาล ลี้ก.ดิจิทัลฯ ทำแอปพลิเคชันติดตามตัวผู้กลับไปที่บ้าน หากใครไม่ทำตามมีโทษตามกฎหมาย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> แนวหน้า</p> <p>-กล่าวว่า วิกฤตโควิด-19 ระบาดที่เกิดขึ้น นายกฯ ปล่อยให้รัฐมนตรีพรคร่วมกระทรวงที่เกี่ยวข้องจัดการ ซึ่งมองในมุมการเมืองก็เป็นการกระจายอำนาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ ได้ทำเต็มที่ แต่ขัดกับความหวังของประชาชนที่มองนายกรัฐมนตรีว่าจะออกคำสั่งแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน</p> <p>-เสนอว่า ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค สธ. จัดทำเอกสารคาดการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 2019 ในประเทศไทย พร้อมประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดในวงกว้าง หรือเข้าสู่ระยะที่ 3</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>-เสนอว่า บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด จัดโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัย COVID-19 เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในรพ.รัฐทั่วประเทศ อาทิ รพ.จุฬาฯ รพ.ตำรวจ รพ.ศิริราช สถาบันบำราศนราดูร สถาบันโรคทรวงอก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในจังหวัดต่างๆ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>-เสนอว่า ผลกระทบจากโควิด-19 แยกเป็น 1.ผลกระทบด้านสังคม ต้องหาทางป้องกันร่วมกัน โดยเฉพาะจิตสำนึกร่วมทางสังคม ต้องทำตามแนวทางของ สธ. ในการป้องกัน ดูแลการแพร่ระบาดของโรค เชื้อมันระบบสาธารณสุขของไทย โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญของแพทย์ไทย และสธ. ต้องตอกย้ำให้ประชาชนเชื่อมั่นในมาตรฐานการดูแลป้องกันด้วย 2.ด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจ รัฐบาลควรแก้ปัญหาทั้งระบบไปพร้อมกัน ประเมินเป็นระยะและใช้วิธีการที่หลากหลาย หากแจกเงินต้องประเมินช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน</p> <p>-เสนอว่า สธ. ร่วมกับ บ.ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด จัดกิจกรรม "ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกัน COVID-19" สร้างการตระหนักให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสอนทำหน้ากากผ้า สอนทำเจลแอลกอฮอล์ การทำความสะอาดและการล้างมืออย่างถูกต้อง เป็นต้น</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวหุ้น คอลัมน์ คนในข่าว</p> <p>-กล่าวว่า ในช่วงโควิด-19 รมว.อนุทินหายไปจากสื่อและโซเชียล</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์ คอลัมน์ Line ทาง</p> <p>-กล่าวว่า โควิด-19 ทำให้ประชาชนเกิดความตระหนัก พบความผิดปกติในการเบิกล้างมือและหน้ากากตาม รพ. ต่าง ๆ สังเกตจากกล้องวงจรปิดพบเจ้าหน้าที่และบุคลากรในรพ.บางแห่ง รวมทั้งประชาชน แอบกดเจลล้างมือใส่ขวดกลับบ้าน ประชาชนมีการกักตุนสินค้าในชีวิตประจำวัน หลายประเทศเข้าสู่การระบาดระยะที่ 3 ขณะที่สธ.ไทยยืนยันมีมาตรการรองรับการแพร่ระบาดในระยะที่ 3 แล้ว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> คมชัดลึก</p> <p>-เสนอว่า นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. ระบุ หากประชาชนมีอาการเข้าข่ายสงสัยเป็นโควิด-19 ให้โทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 หรือรีบไปตรวจรพ.ตามสิทธิ หากพบว่าป่วยรพ.จะประสานส่งตัวเข้ารับการรักษาใน รพ. สังกัด สธ. โดยผู้มีสิทธิบัตรทองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย กรณีการไปขอรับการตรวจเชื้อโดยไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค ทำให้ รพ.เกิดความแออัด และอาจทำให้ผู้ติดเชื้อจริงเข้าไม่ถึงบริการ แนะนำให้ทำตามคำแนะนำของ สธ. โดยงบประมาณค่าใช้จ่ายในการตรวจและรักษา กรมควบคุมโรคได้เตรียมงบประมาณดำเนินการให้รพ.ต่างๆ 3 เดือน หลังจากนั้น สปสช. เตรียมของบกลางต่อไป</p>	
<p><b>ปลดล็อกพืชกระท่อม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม แถลงผลประชุมคณะผู้บริหาร ก.ยุติธรรม ประเด็นการดำเนินการหลัง ครม.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มีมติให้พีชกระท่อมพ้นจากบัญชียาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 ว่า กรมได้อนุมัติในหลักการร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับ... เท่านั้น ขึ้นต่อไปจะต้องส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาความเห็นเพิ่มเติม 3 ประเด็นหลักที่รับฟังความเห็นจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงาน อื่นๆ คือ 1.มาตรการควบคุมเพื่อไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้อง 2.การใช้ประโยชน์พีชกระท่อม ในการทำผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริมแปรรูปจะต้องขออนุญาตจาก ออย. 3.ข้อกังวลในเรื่องผลกระทบต่อผู้ขับขี่ยานพาหนะ</p>	
<p><b>ฝุ่น PM 2.5</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์MCOT          -เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศในกทม.และปริมณฑล พบพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน 4 พื้นที่ ได้แก่ เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม และเขตหนองจอก ส่วนภาคเหนือ ค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน 19 พื้นที่ อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ 4 พื้นที่ คือ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา ขณะที่ <a href="http://www.airvisual.com">www.airvisual.com</a> รายงานว่า เชียงใหม่อยู่ในลำดับที่ 3 ของโลก ค่าฝุ่น 187 US AQI และกทม.อยู่ในลำดับที่ 32 ค่าฝุ่น 89 US AQI</p>	
<p><b>การป้องกันอันตรายจากแสงแดด</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน, มติชนออนไลน์          -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันมลภาวะทำให้ชั้นโอโซนบางลง คนมีโอกาสรับรังสียูวีมากขึ้น ถ้าผิวหนังได้รับยูวีมากเกินไปจะทำให้ผิวไหม้ ดำคล้ำ และเป็นมะเร็ง ส่วนยูวีเอ ทำให้เกิดริ้วรอย ผิวแห้งเหี่ยว แกร่งก่อนวัย และอาจเป็นมะเร็งผิวหนังได้          พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง แนะนำเลือกใช้ครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องผิวจากรังสียูวี ควรมีค่าสูงสุดคือ พีเอ 4+ และค่า SPF อย่างน้อย 50+ ซึ่งค่า PA และ SPF ยิ่งสูง ประสิทธิภาพในการกรองรังสียิ่งดีขึ้น</p>	
<p><b>น้ำปั่นผักสดรักษามะเร็ง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ antifakenewscenter, ผู้จัดการออนไลน์          -เสนอข่าว ตามที่มีข่าวตีมน้ำปั่นใบไม้สดและผักสด ได้แก่ ใบบัวบก ใบตำลึง ใบมะยม ใบมะกรูด ใบมะนาว ใบชะมวง ใบมันปู ใบโหระพา ใบกระเจี๊ยบแดง ใบเม่า ใบเตย ใบข่า ผลมะระขี้นก และมะเขือเทศราชินี ที่ไม่ผ่านความร้อน ช่วยรักษามะเร็ง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ พีชผักดังกล่าวมีสารต้านอนุมูลอิสระที่อาจมีส่วนในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง แต่ไม่สามารถรักษาโรคมะเร็ง</p>	